

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ**

Số: 94/TB-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Phú Thọ, ngày 12 tháng 10 năm 2011***THÔNG BÁO****Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Cúc tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng 9 tháng đầu năm 2011**

Ngày 30 tháng 9 năm 2011, đồng chí Nguyễn Đình Cúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban điều hành Chương trình bảo vệ và phát triển rừng tỉnh chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng 9 tháng đầu năm 2011. Dự hội nghị có các thành viên Ban điều hành Chương trình bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh; Trưởng ban chỉ đạo Chương trình bảo vệ và phát triển rừng các huyện; các thành viên Ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh; Trưởng ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng các huyện và Vườn Quốc gia Xuân Sơn.

Sau khi nghe Chi cục Kiểm lâm (Cơ quan thường trực của Ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh) báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng 9 tháng đầu năm 2011, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới; ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Cúc đã kết luận:

1. Việc triển khai thực hiện chương trình bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh kế hoạch năm 2011 gặp khó khăn: Bộ Nông nghiệp và PTNT và Tổng cục Lâm nghiệp chưa có hướng dẫn thành lập tổ chức chỉ đạo điều hành, quản lý và thực hiện chương trình; việc bố trí kinh phí thực hiện dự án năm 2011 chưa đáp ứng kế hoạch đăng ký của tỉnh,...

Trước thực tế nêu trên, các sở, ngành đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc như: Cho phép chủ đầu tư các dự án vừa thực hiện khối lượng bảo vệ và phát triển rừng theo đăng ký, vừa lập tiểu sử dự án để đảm bảo tiến độ, thời vụ trồng rừng và đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện dự án; đã tham mưu cụ thể hóa cơ chế, chính sách hỗ trợ cho chương trình, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% chi phí cây giống phục vụ trồng rừng sản xuất; đã tham mưu chỉ đạo thành lập tổ chức chỉ đạo điều hành, quản lý và thực hiện chương trình ở cả 3 cấp để đảm bảo công tác chỉ đạo, thực hiện kịp thời, chặt chẽ và đáp ứng yêu cầu thực tiễn. UBND các huyện và chủ đầu tư dự án đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh, chỉ đạo quyết liệt việc chuẩn bị quỹ đất, cây giống, lập thiết kế, dự toán và triển khai kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn theo kế hoạch được giao, một số huyện đã tích cực đẩy nhanh tiến độ lập biểu dự án (đến nay đã có 7 tiểu dự án được phê duyệt), hỗ trợ kinh phí mua phân bón lót cho các hộ trồng rừng sản xuất,... do đó kết quả thực hiện chương

trình bảo vệ và phát triển rừng 9 tháng đầu năm cơ bản đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao (Đã trồng mới được 3.544,1 ha rừng sản xuất/3.596,5 ha kế hoạch, đạt 98,5 khối lượng; chăm sóc rừng phòng hộ, rừng đặc dụng 828,9 ha, đạt 100% kế hoạch khoán bảo vệ rừng tự nhiên 33.343,9 ha, đạt 100% kế hoạch). Nhìn chung rừng được quản lý, bảo vệ tốt; diện tích trồng mới đảm bảo tỷ lệ sống cao, cây rừng sinh trưởng, phát triển tốt; công tác chăm sóc, đầu tư thâm canh rừng được quan tâm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục như: Việc tham mưu chỉ đạo thực hiện chương trình của một số sở, ngành còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu (Tham mưu việc điều chỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch, ứng vốn kế hoạch năm 2011); việc lập và trình duyệt tiểu dự án, phê duyệt thiết kế, dự toán của các chủ đầu tư dự án chậm, dẫn đến tỷ lệ vốn giải ngân vốn hỗ trợ đạt thấp; một số huyện chưa cân đối, hỗ trợ được kinh phí mua phân bón lót phục vụ trồng rừng sản xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh; công tác chuẩn bị cây giống cho dự án còn chậm so với tiến độ và thời vụ trồng rừng,...

2. Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:

- Yêu cầu Ban điều hành, Ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh, Ban chỉ đạo cấp huyện tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chỉ đạo, thực hiện của các chủ đầu tư dự án để đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.

- Yêu cầu các chủ đầu tư dự án bảo vệ và phát triển rừng (UBND các huyện, thành, thị và Vườn Quốc gia Xuân Sơn).

+ Tiếp tục chỉ đạo tích cực việc chăm sóc diện tích rừng hiện có, làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, đặc biệt là công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô.

+ Đẩy mạnh tiến độ phê duyệt thiết kế, dự toán trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng kế hoạch năm 2011 theo quy định; mở mã số tài khoản; đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn hỗ trợ; thực hiện chặt chẽ quy trình nghiệm thu, thanh quyết toán vốn theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

+ Rà soát, đối chiếu với Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh đến năm 2020 đã được phê duyệt, khẩn trương lập dự án bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2015, trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 31/12/2011 để đảm bảo cơ sở pháp lý cho kế hoạch thực hiện năm 2012 và các năm tiếp theo (Yêu cầu này thực hiện cả với huyện Lâm Thao, thị xã Phú Thọ và thành phố Việt Trì). Riêng tiểu dự án bảo vệ và phát triển rừng năm 2011 của các huyện: Tân Sơn, Đoan Hùng, Thanh Ba yêu cầu phải trình duyệt xong trong tháng 10/2011.

Chuẩn bị quỹ đất, cây giống và các điều cần thiết khác để phục vụ tốt kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2012.

- Sở Nông nghiệp và PTNT: Hướng dẫn việc lập và thực hiện dự án bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2015; việc lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng theo quy định của Trung ương; đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc chỉ đạo, thực hiện các dự án ở cơ sở.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính cân đối nguồn, bố trí vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh để đảm bảo cho kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2012 và các năm tiếp theo.

- Sở Tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh hướng dẫn các chủ đầu tư dự án về thanh, quyết toán vốn chương trình; việc đăng ký mã số, mở tài khoản dự án theo đúng quy định.

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các huyện về việc lập hồ sơ thu hồi diện tích đất của các nông, lâm trường theo kế hoạch chỉ đạo của UBND tỉnh.

3. Về xử lý các kiến nghị, đề xuất:

- Về đề nghị sớm giao chỉ tiêu kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2012: Định hướng giao chỉ tiêu kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2012 thực hiện theo Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng đã phê duyệt, yêu cầu các chủ đầu tư dự án chỉ động rà soát quỹ đất, lập thiết kế, dự toán và chuẩn bị nguồn cây giống lâm nghiệp cho kế hoạch năm 2012 theo khối lượng đã phê duyệt trong quy hoạch. Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch trong tháng 12/2011.

- Về đề nghị ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ giống, phân bón cho trồng rừng thâm canh để có cơ sở lập dự án bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2015; Trong khi chưa ban hành cơ chế hỗ trợ cho các chương trình nông nghiệp của tỉnh giai đoạn 2012 - 2015, việc xác định nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 2108/TTg-KTN ngày 17/11/2010 (Trước mắt áp dụng cơ chế hỗ trợ dự án bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2015 như cơ chế hỗ trợ của dự án trồng mới 5 triệu ha rừng).

- Về đề nghị ban hành quy định trong lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán công trình lâm sinh của chương trình bảo vệ và phát triển rừng: Thủ tướng Chính phủ đã cho phép áp dụng tổ chức thực hiện chương trình bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011- 2015 như đối với dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, do đó không phải ban hành quy định mới, yêu cầu thực hiện theo đúng quy định. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT căn cứ hướng dẫn của Trung ương hướng dẫn các chủ đầu tư dự án thực hiện.

- Về đề nghị giao đơn vị sản xuất, cung ứng dịch vụ giống cây lâm nghiệp cho dự án: Việc đảm bảo số lượng, chất lượng cây trồng, cung ứng kịp thời vụ trồng rừng cho các dự án thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư dự án (UBND cấp huyện và Vườn Quốc gia

Xuân Sơn). Đối với các huyện có điều kiện thuận lợi, có khoảng cách lớn giữa địa bàn trồng rừng với cơ sở sản xuất, kinh doanh giống, cho phép xây dựng vườn ươm để sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp tại chỗ phục vụ dự án, nhằm rút ngắn cự ly vận chuyển, giảm giá thành, nâng cao tỷ lệ sống của cây rừng; yêu cầu sử dụng hạt giống khi đưa vào vườn trồng phải đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và phải tuân thủ, giám sát chặt chẽ quy trình sản xuất giống để đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng cây trồng đáp ứng yêu cầu theo quy định.

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sản xuất giống nêu trên; thẩm định, công nhận các vườn ươm có đủ điều kiện sản xuất giống; xác nhận chất lượng, nguồn gốc hạt giống trước khi đem ươm trồng; thẩm định, công bố chất lượng cây giống trước khi xuất vườn. Đối với các huyện không có điều kiện thuận lợi, chủ động đặt hàng, ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Giống - Vật tư nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam để được sản xuất, cung ứng, dịch vụ cây trồng theo nhu cầu.

Vậy, thông báo để các sở, đơn vị liên quan biết và thực hiện.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Thị Thu Hương (Đã ký)